

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม “หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน”

(Onboarding for New Manager) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายอรรถพล เจียรนัยทยก	นักการช่างชำนาญการ	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๒	นางสาวนภัส แสงแก้ว	นักการช่างชำนาญการ	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๓	นางสาวมัชฌิมา ขำดีพร้อม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กรมสรรพากร
๔	นางสาวชิตธารินทร์ ภาณุโรจน์วณิช	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมสรรพากร
๕	นายอาณาจักร เลิศรัตนสิน	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ	กรมศุลกากร
๖	นางสาวเพ็ญประภา ภูมรินทร์	นักการทูตชำนาญการพิเศษ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗	นายสุทธินันท์ ทองทิพยา	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา
๘	นายปฐมพงษ์ พงษ์บุรณกิจ	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๙	นางสาวญาตา ระตีพูน	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑๐	นางสาวศิษณุฐ์ มานวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
๑๑	นางสาวรินทราย ลาภสมทบ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๒	นางสาวภิญญาดา มาเดช	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๓	นายทศพล เดชขยง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กรมปศุสัตว์
๑๔	นางสาวนันทพร วันดี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรมปศุสัตว์
๑๕	นายกรณ์ วัฒนชัย	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรมทางหลวง
๑๖	นายพลากร ดวงเกตุ	นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๑๗	นางสาวพิมพ์กมลยุทธ์ รอดราวี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘	นายพงศ์รินทร์ ไชยกรด	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	กรมป่าไม้
๑๙	นางสาวน้ำเพชร โตลำดับ	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช
๒๐	นายพิชชา สุทธิกุล	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน
๒๑	นางสาวพรนิภา เอี่ยมผดุง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๒๒	นายเอกภพ เวียรศิลป์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	กรมการค้าต่างประเทศ

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๒๓	นางสาวชนัญญา ไหญ่พงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔	นางปารดา พรหมประสิทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมที่ดิน
๒๕	นายรักสิทธิ์ ไวต์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กรมที่ดิน
๒๖	นางสาวณัฐกานต์ กงแก้ว	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	กรมการพัฒนาชุมชน
๒๗	นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กรมการพัฒนาชุมชน
๒๘	นางสาววรัฎา เพ็ชรหาญ	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๙	นางสาวเนาวรัตน์ เรืองมี	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๓๐	นางสาวศรัณยา จิรวินบูลย์สิน	นักทันตวิทยาชำนาญการ	กรมราชทัณฑ์
๓๑	นางสาวปยุณวรี สุวรรณลีลา	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๓๒	นางสุวารินทร์ จันทรา	นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓๓	นางสาวภัทราวรินทร์ โพธิ์ชัยศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานประกันสังคม
๓๔	นางสาววิกานดา ตั้งเตรียมใจ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรมการจัดหางาน
๓๕	นางพิมพ์รัตน์ อ่ำแพงไต้	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓๖	นางสาวทิพวรรณ บุญส่งเจริญ	นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ	กรมศิลปากร
๓๗	นายธงธร การวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๘	นางสาวกัญญา อินสอน	นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๙	นายธนวัฒน์ ไทยแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๔๐	นายชาญชัย อ่อนคล้าย	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	กรมโรงงานอุตสาหกรรม